

Chưa bao giờ Tòa Án Nhân Dân Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa lại bận rộn như lúc này.

Vào xửa Võ Đệ Tôn và Hoàng Cơ Minh âm vang chưa dứt thì tiếp ngay là vụ Lê Quốc Túy, Trần Văn Bá. Vụ Lê Quốc Túy, Trần Văn Bá vừa xong lại tiếp đến vụ Nhóm Tên Bí mật Kích Vãn Nghị Đoàn Quốc Sĩ, Hoàng Hữu Thủy, Đoàn Hùng Cường.... Hà Nội không ngừng ế chỗ với các vụ Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Anh Kim, Trần Khắc Thanh Thủy bao nhiêu thì “Thành Phố Mang Tên Bác” có lấy nước biển Thái Bình Dương cũng không rửa sạch được những vụ Lê Công Đĩnh, Nguyễn Quốc Quân, Đoàn Việt Hoàng, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Văn Lý.....



### ▣ Hình minh họa

Báo cáo nêu không thu được những tài liệu chính thức có đề nghị lấy sách lược hoạt động thì cũng toàn là những thủ đoạn. Trách nhiệm tòa, trên mặt chúng chưa hề thoái thác mà mặt nét lo âu sâu sắc. Tòa hỏi mặt chúng trả lời mồm. Không phải trả lời mà là kết tội: Chúng kết tội Tòa, kết tội Đảng, kết tội Nhà Nước. Cũng may như đã tiên liệu trước nên những người được cho vào danh sách chính là những công an nam nữ mặc thường phục, lính phóng viên lén lút, và mấy tên nhà báo ngoảnh quác lo ngại gà mồm.

Những bản án đã được trình trước Tòa theo đúng chế độ Trung Quốc: Trần Văn Bá, Hoàng Thái Bình hình. Nguyễn Văn Lý, Lê Công Đĩnh, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Trần Khôi Thanh Thủy... án như như t cũng t 5 năm kh sai, 10 năm qu n ch .

Mục đích là để dẫn dắt bản chế độ để những kẻ t qu thì ng c l i. Báo cáo của Công An Quận Ba cho biết t kh p c vùng Ngã Sáu, khu Bàn C và Ch V n Chu i đi đâu cũng nghe ng i dân bàn tán v nh ng l i các b cáo đã phân tách tr c Tòa:

Chúng yêu cầu Tòa trình d n b ng ch ng ghép chúng vào các t i ph n b i t qu c, làm tay sai cho ngo i bang. Chúng đ t câu h i là khi Th T ng Ph m Văn Đ ng ký công hàm ngày 14-9-1958 công nh n ch quy n Trung Hoa trên các qu n đ o Hoàng Sa, Tr ng Sa thì Ch T ch Nhà N c lúc đó có bi t không? H i nh th có khác gì nói H Ch T ch m i là chính ph m trong v bán đ t dân bi n.

Tr c tòa, m m mi ng th n th t m t Bác, hai Bác, mà k t t i Bác là k bán n c, là th ph m đ u s trong v c t đ t dân bi n, m đ u cho các v c t đ t biên gi i và dân bi n v sau này. Báo cáo của Công An Nhân Dân quận Tân Bình cho biết su t t vùng Tân Đ nh, Phú Nhuận, Ngã Ba Ông T xu ng đ n t n Tr ng Đua Phú Th dân chúng r tai v i nhau r ng nhà văn Doãn Qu c S đã đ i m tĩnh nói:

“Đ i ch đ mà các ngài g i là đ c tài áp b c của M Ng y, nh ng ng i c m bút nh chúng tôi mu n vi t gì thì vi t, mi n là th y h p v i l ph i và l ng tâm. Chúng tôi thách đ Tòa tr ng ra đ c b t c bài vi t nào của chúng tôi ca ng i Eisenhower, Nixon, Kennedy, Reagan hay m t tên m t xanh mũi lõ nào khác. Trong khi đó đ i ch đ u vi t đ c l p t do h nh phúc của Nhà N c Xã H i Ch Nghĩa thì ngay c em bé còn n m trên nôi bú s a m cũng ph i nghe nh ng l i th b đ hèn h c a ông Phó Th T ng T H u:

Đêm qua loa g i ngoài đ ng  
Ti ng loa xé ru t xé lòng bi t bao  
Làng trên xóm đ i xôn xao  
Làm sao Ông đã làm sao m t r i  
Sít Ta Lin ông i  
H i i Ông m t đ t tr i có không  
Th ng cha, th ng m th ng ch ng  
Th ng mình th ng m t th ng Ông th ng m i

Hoặc những câu  
Giết giết bàn tay không phút nghỉ  
Cho ruộng mau mau tít lúa mau xong  
Cho toàn dân rập bầy chung lòng  
Thưa Mao Chủ tịch, thưa Sít Ta Lin bớt đi t...

Thật là đáng trối! Đáng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị Trung ương Đáng kiêm Phó Thủ Tướng Nhà  
Nước Xã Hội Chủ Nghĩa trong mấy phút ngu xuẩn đã có viết những câu thơ như thế thật những  
chúng dám lời những câu thơ nâng bi đó đem ra sĩ nhục ngay trước Tòa thì hệt chứ nói.

Bằng mấy giá phôi chết những những lời đả đả nguy hiểm này lời. Những chết những bằng cách  
nào? Đả dân chúng ta do tham dả các phiên tòa thì chết a chết đã hăm dọa dả lòng dân mà  
còn giúp cớ hời cho những dân nghe ta tai day ta nọt sọt thọt. Những ta cáo bết công thối nát  
cớ a chết trối cớ tòa sọt là những chết xúc tác đả mọt nh đả biền ù lả thả đả thành những  
thùng thu cọt. Những nọt các phiên xọt lời cọt tiệp tọt bọt kín thì những lời đả đả càng đả c  
nhân lên mọt ngày mọt nhọt. Thật là rớt rớt!

Tòa Án hời ý vời Viển Kiếm Sát. Viển Kiếm Sát tham khảo vời Sĩ Công An. Sĩ Công An trình  
lên Thành ủy Thành Phố. Cuội cùng, Thành ủy quyết đả nh mọt phiên tòa mọt rọt sọt đả c ta  
chết ngay tời sân vển đả đả cho những dân vào xem. Ban Thông Tin Văn Hóa cùng các ta  
báo, các kênh truyển thanh truyển hình đả c lả nh ngày đêm ra rả mọt gi đả đả bào đả đả thối y  
sọt công bọt cớ a luết pháp nhà nọt c.

Lời này thì những lời đả đả rớt tai nói xọt chết sọt không còn đả đả đả. Phiên tòa sọt diển  
ngay thanh thiên bết nhọt, và bết cáo vời tời trọt cùng tang chết ng rành rành, chết chết  
không còn đả đả nào chết cải đả c. Nhọt vọt y, vọt a là mọt đòn đả mọt nhọt ng kọt dám đả đả tời  
chết đả, vọt a là mọt bọt chết ng hùng họt cho thối y Tòa Án Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa rớt  
công bọt ng và rớt dân chết.

Đả ngày xọt tuy trối nóng nhọt đả lả nhọt ng sân vển đả đả vển cọt đả đả đả. Ta trối cọt đả nay  
muốn vào xem tòa xọt phôi có giết phép, chết a héo lảnh đả c đả c cớ a tòa là đã bết công an đả đả  
nhọt đả đả, những ng lời này là lả đả tiên có mọt phiên xọt công khai, sinh viên họt sinh đả c  
ngọt mọt buội họt c, công nhân viên nhà nọt c đả c ngọt mọt ngày làm viết đả thối y thối nào là  
tòa án nhân dân. Cọt đôi bên đả đả có lời.

Đúng 9 giờ sáng mặt trời chiếu xe buýt bùng nổ đổ xô vào sân vận động, công an áo vàng súng ống lăm lăm. Bị can là một thanh niên ngời ngời cao, nét mặt hắc hác, hai tay bị buộc quặt ra sau lưng bởi mặt trời chói chang số 8, nhìn đám đông dân chúng với mặt trời mặt trời mịt mịt.

Viên Chánh Án hôm nay vẫn là viên Chánh Án tuyên án tội hình sinh viên Trần Văn Bá hôm chiếu năm trước. Sau khi trình xong các căn cứ luật pháp để phiên tòa, để danh sách đoàn Công Tố, đoàn bị tố, y ra lệnh mở còng cho bị cáo rời khỏi phòng và phía dân chúng nói:

- Cùng toàn thể đồng bào! Hôm nay đồng bào được chiếu kiến tình hình phiên xử của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố. Mọi việc xét xử trước vì có sự tham dự của mặt sự ký giờ ngoài nên phiên tòa phải xử trong pháp đình cho trang trọng. Bị chiếu ngoài hôm nay, đồng bào không thể tham dự được, nên đã có mặt sự tin tưởng thi đấu do kết quả tung ra: Nào là bị tố phi phạm đầu tư bị tố chi tiêu nhàn nhã vẫn hiên ngang trước tòa không hề sợ hãi, nào là các bị cáo không có luật sư biện hộ, nào là công an bắt giam các can phạm khi chúng đưa ra những lý lẽ bào chữa. Những điều đó hoàn toàn thất bại.

Hôm nay, đồng bào sẽ thấy ngay tại đây và ngay tại phiên xử này thì nào là luật pháp của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Đồng bào sẽ thấy là dù bị can phạm tội chiếu nhà nước cũng vẫn được nhà nước quan tâm chiếu để luật sư biện hộ, đồng bào sẽ thấy là Tòa cho phép bị can được tố do nói hết những điều cần nói để bào chữa. Tòa Án Nhân Dân của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa là mặt tòa án công bằng, là nơi quy định luật của người dân được tôn trọng, là nơi bảo vệ quy định luật cho người dân chiếu không phải là nơi chà đạp nhân quyền như bị can phạm đồng bào thấy.

Phiên tòa bắt đầu. Người mặt lát, húp mặt ngấm nước, viên Chánh Án quay sang phía người tù hỏi rõ ràng tình hình:

- Bị can đã nghe rõ chưa?
- Trước vành móng ngựa, thanh niên cười giỡn trong và cao:
- Thưa ông Chánh Án tôi nghe rõ. Tôi có thể có mặt trình bày khi Tòa xét xử được không?
- Được! Nhưng bị can không được nói “Thưa ông Chánh Án” mà phải nói “Thưa quý Tòa Án Nhân Dân”.
- Người thanh niên tiếp tục:
- Thưa Quý Tòa Án Nhân Dân! Tôi xin phép được giải nguyên ý kiến trước đây tại Phòng Chiếu Pháp lệnh tôi dành quy định bào chữa.

Viên Chánh Án sau một thoáng ngạc nhiên liền nhìn về phía dân chúng nói rằng:

- Tòa đã chấp hành luật sự bình đẳng cho bạn cáo nại ngay bây giờ. Đây là Tòa Án Nhân Dân nên quy định của mọi người dân luôn luôn được bảo vệ theo đúng quy định hiến pháp. Tòa cho bạn cáo nại phút suy nghĩ về đề nghị của mình, sau đó nếu bạn cáo không rút lại đề nghị lại, coi như Tòa đã chấp thuận.
- Tiếng xì xào suốt một phút chốc rồi. Người tù đứng yên lặng, đứng hời hợt xuống, nhìn nét mặt danh thép đến lạnh lùng. Rõ thật là một tòa án công bằng và dân chủ.

Một phút trôi qua, viên Chánh Án cất giọng:

- Bạn cáo hãy nghe và trả lời tôi ngay câu hỏi của Tòa. Câu hỏi: Tôi ngày miền Nam được gia nhập phóng báo có nhận là đã được học ngành chế độ giáo dục để đi giáo dục 3 năm ở trại học tập cải tạo về trại đào ngũ không?
- Thưa Tòa tôi nhận! Chính tôi đã cố gắng rất nhiều để được học thêm những môn như Chính Trị ....
- Trả lời ngay nhé! Câu hỏi: Bạn cáo có nhận trại đào ngũ không?
- Thưa Tòa! Tôi xác nhận là đã đào ngũ nhưng không có tội gì?
- Bạn cáo phải nhận tội nhưng có nhận là đã được nhà nước cho đi giáo dục 3 năm ở trại học tập cải tạo về trại đào ngũ không?
- Thưa Tòa! Tôi bước vào trại học tập cải tạo nhưng vẫn không thấy có tội gì! Trả lời học tập cải tạo chỉ là một danh từ hoa mỹ của bạn. Vào đây không được học tập để cải tạo mà chỉ hành hạ như một tên tù khổ sai. Nếu được phép tôi sẽ trình bày rõ hơn lý do của việc này.
- Cho phép.
- Thưa Tòa! Tôi đào ngũ từ một trại ở Kongsong Chom ở Campuchia vì tôi không muốn là một kẻ đi xâm lược.
- Im ngay! Tòa không cho phép bạn can thiệp tình thân quốc tế vô sự của Đông.
- Thưa Tòa! Tòa đã cho tôi được quyền bào chữa và được phép nói hết những điều của mình muốn nói, vậy xin cho tôi được xin đi.

Cái gọi là tình thân quốc tế vô sự chỉ là sự ngụy biện che đậy thực chất xâm lược. Mác nói rằng “Cách mạng không thể xuất hiện hay sụp đổ”. Đông tuyên bố đi theo chủ nghĩa Mác Lê Nin nào không biết điều đó. Các thực tiễn đã thấy rõ là năm 1969 hai ông anh lớn của xã hội chủ nghĩa là Liên Xô và Trung Quốc đã đánh nhau trên đảo Damansky Island, năm 1979 Đông Tiệp Bình đã cho quân Tàu tràn sang san bằng ba tỉnh Cao Bằng Lạng Sơn và Quảng Tây để y cho ta một bài học, và Đông ta cũng đã đưa quân sang đánh Khô Me Đông Pol Pot, là người đứng đầu Nhân Dân của Đông cao tay là Đông chí anh em.

Như vậy thì sự tan vỡ rõ ràng đã nảy sinh từ trong tim của phe xã hội chủ nghĩa, làm sao gọi là tình thân quốc tế vô sự. Cái gọi là tình thân quốc tế vô sự chỉ là một màn kịch. Trung Quốc đưa vũ khí cho ta để đi Pháp đánh Mỹ thực chất là dùng người và Việt giết người Việt rồi nhẩy vào

thay thế cho Pháp và Mỹ. Nhưng người lãnh đạo đang vì ngu muội thì nên suy nghĩ.

Bây giờ ở Nam Quan, thác Bản Giốc, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa của ta đã bị người đồng chí anh em chiếm giữ. Nếu đồng chí còn tồn tại thì cần viết Nam sông trở thành một quần huyện của Địch Hán mà thôi. Dù ngày bị nạn thì đây cũng chỉ là một sự xuất hiện của loài.

- Báo cáo trên những câu hỏi: Tôi trả lời cho báo cáo đã nêu lên tôi chỉ để tha sự mất mát của tôi đi tiếp tục nhiệm vụ đi giải phóng Kampuchia. Nhưng vậy báo cáo có nhận rằng đã có những phần đồng chí không?

- Thưa Tòa! Trên những nghĩa phần đồng chí là chúng tôi thì tôi nhận, nhưng nếu cho rằng phần đồng chí là phần bị tiếp tục thì tôi không nhận. Tôi dám quy kết và tuyên bố là tôi có lòng yêu nước nhiệt tình như bất cứ một người dân yêu nước nào khác.

Viên Chánh Án:

- Yêu cầu vào thẩm vấn

Người thanh niên:

- Xin đồng chí người tôi sẽ trình bày rõ hơn. Qua những bài báo đăng trên tờ Nhân Dân và những tạp chí của nhà xuất bản Sự Thật là quan ngôn luận của Đảng thì trước năm 1959 đồng chí chấp hành chủ trương đưa xây dựng hòa bình với lập luận rằng mâu thuẫn giữa hai miền Nam Bắc là mâu thuẫn giữa hai phe: một bên là Trung Bộ Nghĩa, một bên là Xã Hội Chủ Nghĩa. Bên nào xây dựng giải, đi đúng cao, đúng lòng dân bên đó sẽ thắng. Nhưng những số kiến sau này một mặt cho tôi biết đó chỉ là một kế hoãn binh hay nói thẳng ra là một thủ đoạn lừa bịp. Sự thực lúc đó đồng chí còn biện pháp với họ qua các văn Cách Mạng Địch và Nhân Văn Giai Phẩm cũng như chủ trương đồng chí của miền Nam nên cần thời gian chuyển biến.

Tôi năm 1959 khi có đồng chí người tiên và thời kỳ thì lập luận “Thi Đua Hòa Bình” bị mất và Đảng đồng chí lên phát đồng chí của Chiến Tranh Giải Phóng Miền Nam, làm đồng chí mòn Hồ Chí Minh, nêu chiêu bài đánh Mỹ của nước. Ở đây có một sự lừa bịp kích đồng chí tinh thần dân tộc để đẩy các nước vào lòng lừa chiến tranh.

Viên Chánh Án g&#228;ng gi&#228;ng:

- M&#228; xâm l&#228;nh c&#228; ta, b&#228; cáo t&#228; nh&#228;n là m&#228;t ng&#228;i yêu n&#228;c t&#228;i sao không gia nh&#228;p M&#228;t Tr&#228;n Gi&#228;i Ph&#228;ng Mi&#228;n Nam ch&#228;ng M&#228; c&#228;u n&#228;c?

- Th&#228;a Tòa! Tôi xác nh&#228;n là không gia nh&#228;p l&#228;c l&#228;ng quân s&#228; c&#228;a M&#228;t Tr&#228;n Gi&#228;i Ph&#228;ng Mi&#228;n Nam nh&#228;ng tôi đã gián ti&#228;p góp ph&#228;n làm suy s&#228;p ch&#228; đ&#228; Mi&#228;n Nam. Tôi đã tr&#228;n đ&#228;ng viên, tôi đã x&#228; d&#228;ng gi&#228;y ho&#228;n đ&#228;ch gi&#228;, tôi đã tham gia phong trào tranh đ&#228;u xu&#228;ng đ&#228;ng c&#228;a Ni S&#228; Hu&#228;nh Liên, c&#228;a Ngô Bá Thành, và theo s&#228; Tr&#228;i Quang đ&#228;m bàn th&#228; Ph&#228;t xu&#228;ng đ&#228;ng nh&#228;m c&#228;n đ&#228;ng quân lính Mi&#228;n Nam đi hành quân. Cu&#228;i cùng tôi th&#228;y rõ mình đã b&#228; l&#228;a b&#228;p.

- B&#228; cáo đã t&#228; ra là m&#228;t tên ngoan c&#228;. T&#228;i sao l&#228;i dám nói Đ&#228;ng l&#228;a b&#228;p?

- Th&#228;a Tòa! Tôi ch&#228; nói s&#228; th&#228;t! S&#228; l&#228;a b&#228;p c&#228;a Đ&#228;ng đ&#228;c che đ&#228;u đ&#228;i tên Sách L&#228;c T&#228;ng Giai Đ&#228;n. Năm 1930, ngày m&#228;i thành l&#228;p, Đ&#228;ng đ&#228;a ra “C&#228;ng L&#228;nh T&#228; S&#228;n Dân Quy&#228;n” do T&#228;ng Bí Th&#228; Tr&#228;n Phú kh&#228;i th&#228;o đ&#228; l&#228;i kéo qu&#228;n chúng. Sau ngày c&#228;p đ&#228;c chính quy&#228;n, đ&#228; tránh s&#228; nghi ng&#228;i c&#228;a nhân dân, ngày 11-11-1945 ông H&#228; đã tuyên b&#228; gi&#228;i tán Đ&#228;ng C&#228;ng S&#228;n và đ&#228;i tên thành H&#228;i Nghi&#228;n C&#228;u M&#228;c Xít. Khi tham đ&#228; h&#228;i ngh&#228; Fontainebleau, ông H&#228; tuyên b&#228; v&#228;i phóng viên đ&#228;i di&#228;n t&#228; Journal de Geneve: “Nh&#228;ng b&#228;n bè c&#228;a chúng tôi không c&#228;n ph&#228;i lo ng&#228;i là ch&#228; nghĩa M&#228;c Xít s&#228; du nh&#228;p vào Vi&#228;t Nam”.

R&#228;i ti&#228;p đó ông H&#228; tuyên b&#228; v&#228;i t&#228; Le Pays: “Nh&#228;ng lý thuy&#228;t M&#228;c Xít không th&#228; áp đ&#228;ng đ&#228;c trên đ&#228;t n&#228;c chúng tôi”. Chính vì th&#228; mà các ông Tr&#228;n Đ&#228;c Th&#228;o, Nguy&#228;n M&#228;nh T&#228;ng, Tr&#228;n Đ&#228;i Nghi&#228;a cùng bao nhiêu ng&#228;i khác đã b&#228; l&#228;a và đ&#228;n khi t&#228;nh ra thì đã quá mu&#228;n.

Có ti&#228;ng xì xào trong đ&#228;m đông nên ph&#228;i đ&#228;p chi&#228;c búa g&#228; c&#228; ch&#228;c l&#228;n trên m&#228;t bàn m&#228;i l&#228;y l&#228;i đ&#228;c tr&#228;t t&#228;. Viên Chánh Án s&#228;ng gi&#228;ng:

- Ph&#228;i gi&#228;i là Bác H&#228;, không đ&#228;c gi&#228;i là ông H&#228;.

- Th&#228;a Tòa! Hai ti&#228;ng Bác H&#228; đã không còn trong tôi. Tôi gi&#228;i là ông b&#228;i vì tôi không mu&#228;n x&#228; đ&#228;ng nh&#228;ng ti&#228;ng thi&#228;u văn hóa. Và tôi xin đ&#228;c nói ti&#228;p: C&#228; th&#228;, tùy theo nhu c&#228;u tình hình, Đ&#228;ng và ông H&#228; đã l&#228;a b&#228;p toàn dân m&#228;t cách tr&#228;ng tr&#228;n.

Năm 1949 Đảng Cộng Sản đổi tên thành Đảng Lao Động. Từ năm 1954 cho đến năm 1958 Đảng phát động các cuộc đấu tranh chính trị, đấu tư cách ruộng đất, thanh toán giới trí thức địa chủ và biệt cư nhằm ai có máu mặt, nưu thuy ngỏ i đó nguy hiểm cho số đđc tài đđc tôn và toàn trđc địa Đđng. Hàng trăm ngàn ngđđi đã tđng nuôi nđng bao bđc đđng khi đđng còn trong bóng tđi, đã tđng góp công, góp cđa, chđp nhđn tù đđy, cđng hiđn tài sđn cho kháng chiđn cũng đã bđ đđng giđt trong các cuđc đđu tđ. Đđn hình là các vđ Cát Hanh Long, vđ Nhân Văn Giai Phđm.

Đđng giđt hàng trăm ngàn ngđđi vô tđi xong rđi đđng sđa sai. Sai gì mà sai liên tiđp hàng chđc năm. Nhìn hình đđnh ông Hđi đđy khăn lau nđđc mđt trong hài kđch sđa sai tôi thđy đđy là mđt hài kđch đđnh đđt và rđi tiđn nhđt. Tôi tin rđng nđu nói rõ mđc tiêu cđng sđn tđ đđu thì sđ không có thđng đđi ngày nay. Tuy nhiên sđ thđng đđi bđng thđ đđn, bđng đđa bđp, bđng phđn bđi chđc chđn không đđđc dài lâu. Ngđđi dân bđy giđ chđ mong có đđu kiđn là “đem hình Bác đđi đđng kiđng”

**Chánh Án:**

- Bđ cáo thđa biđt rđng nhà nđđc hiđn nay là Nhà Nđđc Xã Hđi Chđ Nghĩa. Chđng đđi Xã Hđi Chđ Nghĩa tđc là chđng đđi đđi Nhà Nđđc, chđng đđi Tđ Quđc?

**Ngđđi thanh niên:**

- Thđa Tòa! Tđ Quđc và chđ đđ là hai đđu khác biđt. Thđi trđđc, khi chđ đđ phong kiđn ngđ trđ trên đđt nđđc ta, nhđng ngđđi làm cách mđng chđng đđi chđ đđ phong kiđn chđng đđ hđ đđi là nhđng kđ chđng đđi tđ quđc. Cho nên thđt là vô lý khi ngđy biđn rđng yêu nđđc là yêu xã hđi chđ nghĩa. Biđt bao anh hùng cđa đđt nđđc ta nhđ Hai Bà Trđng, Bà Trđu, Ngô Quyđn, Trđn Hđng Đđo, Lê Lđi, Quang Trung Nguyđn Huđ, Phan Đđnh Phùng, Hoàng Hoa Thám có ai biđt Xã Hđi Chđ Nghĩa và Chđ Nghĩa Mác Lênin là gì không?. Phđi chđng các vđ đó không yêu nđđc.

- Bđ cáo đã tđ nhđn là ngđđi yêu nđđc, muđn cho đđt nđđc phđn vinh. Đó cũng là mđc tiêu cđa Đđng Cộng Sản. Tđi sao tán thành đđu thđ nhđt đđi phđn đđi đđu thđ hai?

- Thđa Tòa! Khi chđa thđc tđ sđng đđđi chđ đđ cđng sđn thì không phđi mđt mình tôi mà nhiđu ngđđi, trong đó có cđ nhiđu tay khoa bđng bđng cđp đđy mình cũng vđn đđm đđn. Bđy giđ, vđi nhđng kinh nghiđm tđ máu và nđđc mđt tôi xác nhđn trđđc tòa rđng tôi chđng Cộng Sản trên cđ lý thuyđt và thđc tđ. Vđ mđt lý thuyđt hđc thuyđt Mác đã đđi thđi.



Có thể nói cách đây hơn bảy tám chục năm, Lenin với cuộc cách mạng tháng 10 Nga đã chứng minh rằng Mác đã đúng trên mặt lý luận căn bản: “Cách mạng vô sản phải tiến hành cùng một lúc trên toàn thế giới”. Việt Nam, những người cộng sản chấp theo học thuyết này thì đó mới là cách ngu xuẩn, liêu lĩnh và què quặt mà họ vẫn tin cho là vẫn đúng sáng tỏ, là đỉnh cao trí tuệ.

Với một thế giới thì chủ nghĩa Mác là một điều không tưởng. Mác nói: “Làm theo khả năng, hãy theo nhu cầu” là một điều không bao giờ có thể thực hiện được, bởi vì khả năng của mọi người có hạn mà nhu cầu của con người thì vô hạn. Những người cộng sản công kích các chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc những chế độ chính là nơi tập trung những gì xa nhất của ba chế độ đó:

Thế giới phong kiến thì Hoàng Đế vẫn tồn tại, ngày nay thì Chế Độ muôn năm. Thế giới quân chủ thì cha truyền con nối bây giờ thì tham quyền cố vị cho đến khi xuống lò. Ngày trước thì thực dân bóc lột, bây giờ thì cán bộ trôn lột. Hãy nhìn xem sự cách biệt giữa giàu nghèo giữa cán bộ đảng viên và người dân hiện nay. Cán bộ thì triệu phú tỷ phú, biệt thự năm bảy cái, chọi cá đớp bóng đá có tiền hàng triệu đôla, còn người dân thì chọi ăn từng bữa, ông lão già hơn bảy chục tuổi vẫn phải còng lưng chèo đò kiếm sống, làm đò chìm chết đuối lúc gần 20 giờ sinh.

Tuổi trẻ không có tương lai, nếu không phải là con cái cán bộ đảng viên thì không kiếm được việc, con gái phải đi tìm kiếm cho Ba Tàu và Địch Hàn nên bóp đi thoát cảnh nghèo khó, con trai thì xuống khu lao động làm cu ly ngoài, mọi người nói dân chết do công bình bác ái mà tiêu chuẩn ăn uống, tiêu chuẩn cư trú, tiêu chuẩn bệnh viện giữa người dân và đảng viên cán bộ hoàn toàn khác biệt.

Cựu Tổng bí thư đảng Cộng Sản Liên xô Gorbachev nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói: “Cộng Sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đảo thì nó.” Cựu Tổng thống Nga Putin, một thế hệ là trùm mặt nạ KGB Nga Xô viết Tây Đức, nói: “Kể nào tin những gì Cộng Sản nói là không có cái đâu. Kể nào làm theo lời của Cộng Sản là không có trái tim.”

Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Công Sơn đã làm cho người dân trở thành gian dối.”  
Đức Dalai Lama lãnh tinh thục của xã Tây Tông đức nghĩa: “Công Sơn là loài cẩu dúi, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đục, sinh sôi, nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời.”

Cựu Tổng Bí Thư Công Sơn Pháp, ông Robert Hue, trong Comunisme: La mutation, trang 97 viết: Chủ nghĩa Stalin là một thối mả của nhân loại, cơ triều nạn nhân, tính cách man rợ của tòa án, quở là một chế độ giết người

Thưa Quý Tòa! Tôi muốn nói thật lòng rằng đây không phải là lời nói của những kẻ thù ghét chôn xâu chế độ mà là những người đứng trước thực trạng những người lãnh đạo tối cao của đảng công sản và của những danh nhân thế giới. Tôi sao lại cứ khẳng định ép buộc nhân dân đi theo một chủ nghĩa đã sụp đổ và chính những người cầm đầu nó cũng phải ghê tởm

**Viên Chánh Án:**

- Yêu cầu bác cáo không được đi ra ngoài đất. Tòa hỏi: Bác cáo tự nhận là một người lập công thiến thì sao lại giết một công an trong khi đang thi hành công vụ như một tên lưu manh côn đồ vậy? Bác cáo có nhận tội không?

- Thưa Tòa! Tôi xác nhận đã giết một tên công an nhưng đó không phải là hành động côn đồ mà chính vì tôi là một người lập công thiến.

- Lập luận của bác cáo không lập luận được tội trọng.

- Thưa Tòa! Tôi xin phép được trình bày rõ vụ này. Sau khi tù tội sống với tôi trong một xóm nghèo thì Thủ Thiêm, một cựu tôi đã trình bày xu hướng tôi xin giết người như một kẻ lập công thiến công an khu phố vẫn không chấp nhận.

Hai tiếng tôi do đã bị nhà nước trời chiếu bóng chiếu u biện pháp, không có hộ khẩu thì tôi không được quyền mua gạo và mua nhu yếu phẩm. Tôi đã lên tuồng thì làm sao có thể mua thêm một miếng ăn như tôi. Bị bắt bao lần mẹ con tôi van xin gã công an chế chế một chế độ ký của họ thì cuộc đời mẹ con tôi may ra được khỏi một chút.

Nhng m con tôi ch bít van xin mà không có tỉn, còn gã công an và cán b nhà n c thì có thói quen không thích nghe i nói suông. M con tôi c n rằng ch u c nh b n cùng, m t tháng ăn đói 30 ngày đ mong có m t ngày ông Tr i ngó i. May m n thay cu c đ i đ i đã đ n.

Thành trì Công S n th gi i là Nga Sô và toàn b ch h u kh i Đông Âu s p đ . Đ ng ta vì s ng còn nên ph i cho đ i m i, ch y theo kinh t t b n và h y b ch đ bao c p. Nh th m con tôi không b ch t đói. T đó vì c ki m mi ng ăn có đ dàng h n nh ng cái kh n kh v n còn nguyên. Tôi có ng i yêu và có con. Con tôi không đ c c p sách đi h c b i vì con tôi không có gi y khai sanh. Cha m mu n làm khai sanh cho con thì cha m ph i có tên trong s h kh u. Không tr ng h c nào ch u thu nh n nên con tôi lêu bêu, ngu đ t, đ u đ ng xó ch . T t c ch vì cái S H Kh u c a ch đ

Viên Chánh Án g m nh chi c búa g xu ng m t bàn:  
- B cáo nói lan man quá nhi u. Hãy đi vào n i v

Ng i tù kh ng i m t chút r i ti p t c:  
- Th a Tòa! Tôi xin đi th ng vào v n đ . Ch p t i ngày 2 tháng 9 sau m t ngày m t nh c vì m u sinh gã công an i đ n nhà tôi. Nh m i l n h n l i lên gi ng đ o đ c và sau cùng h n nói là n u tôi bít đ i u thì h n s giúp đ cho ghi tên b con tôi vào s h kh u. Tôi nghe gi ng h n nói v a ghê t m v a cảm gi n cái b m t kh n n n đ i di n cho cái ch đ đã xô đ y gia đình tôi đ n nông n i c c này. Th là s n con dao ngay đó tôi c m l y chém th ng vào ng i h n.

Viên Chánh Án c i g n:  
- B can có b ng ch ng nào v vi c nhân viên công an đòi ăn h i i không?

- Th a Tòa! V m t pháp lý thì tôi không có b ng ch ng, nh ng còn b ng ch ng nào hùng h n h n là s b ng ho i c a xã h i hi n nay: Hi u tr ng S m Đ c X ng ép bu c n sinh ph i dâng trình tỉ t cho cán b m i đ c lên l p. Ch T ch y Ban Nhân Dân T nh kiêm Phó Bí Th Đ ng y Nguy n Tr ng Tô đàng đ m hoan l c v i gái mãi dâm.

M i đây, ngày 23 tháng 7, ng i dân Nguy n Văn Kh ng ch ng i yêu đi mua s m b ng xe máy vì không đ i m b o hi m nên b b t vào đ n công an huy n Tân Yên, B c Giang, và b đánh đ n ch t. Khi gia đình n n nhân cùng hàng ngàn ng i ph n u t kéo lên bi u tình t n t nh thì Phó Ch T ch y Ban Nhân Dân T nh cho ra m t thông cáo nói r ng trong khi đang

làm việc nhân tự nhiên để quở ngã lẫn ra chết. Số việc này gì thích như thế nào cho hợp lý nếu không phải là công an chặn đứng kẻ giết người, ai chặn đứng thì bắt bắt và bắt, bắt đánh, và khi tay đánh chết người thì bao che cho nhau. Viên chức cấp thấp đi làm tiền nộp cho cấp cao, cấp cao nộp lên huyện, huyện nộp lên tỉnh. Bây giờ, nếu không bao che cho nhau thì mới sẽ tung hô ra hết.

Thưa Tòa! Đó là bằng chứng! Đó là cán bộ đã học tập tốt và làm đúng theo tập thể người do đức Hồ Chí Minh!

Người thanh niên nói chuyện thì viên Chánh Án mặt đỏ như gấc cảm thấy búa gõ gõ càn càn lên mặt bàn tuyên bố tập thể người phiên tòa đủ luận án.

Mười phút sau viên Chánh Án đứng lên nghiêm trang đọc án như:

- Căn cứ vào bằng chứng, tài liệu. Căn cứ vào những lời thú nhận của bị cáo tại Phòng Chấp Pháp và các lời khai trước Tòa, bị cáo đã phạm vào điều 96 Bộ Luật Hình Sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa tuyên bố bị cáo án tử hình. Đây là bản án chung thẩm. Bị cáo được quyền làm đơn xin ân xá lên Chủ tịch Nhà Nước trong thời hạn 30 ngày. Tòa cho phép bị cáo được nói những lời cuối.

Vừa nghe đọc án như hai tên công an áo vàng liền đến bắt giữ hai tay người thanh niên ra phía sau. Người tử tù sau khi đã mặt mặt vòng nhìn những người đến đó thính, người cao đầu, có tiếng nói thốt rõ ràng bình tĩnh:

- Thưa Quý Tòa! Số người chết này bản án tử hình để tôi là mặt mặt thoát. Chết này đã làm tan hoang đất nước, đã xô đẩy hơn 10 triệu người dân Việt Nam vào cái chết vô ích trong hai cuộc chiến, đã làm hàng triệu người phải bỏ nước lang thang phiêu bạt trên khắp thế giới, đã có đất đai dâng biển cho người bang, đã vùi dập cuộc sống của tôi, của gia đình tôi, và của đồng bào tôi.

Tôi sẽ không xin ân xá bởi vì bản án của tôi hôm nay chính là bản án cho chết.